

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Công văn: số 287/HĐND-VP ngày 28/12/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, số 09/HĐND-VP ngày 22/01/2024 cho ý kiến về việc báo cáo kết quả thực hiện nội dung tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đối với Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Nội dung chất vấn: Giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và hướng giải quyết dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách đầu tư vào tỉnh chậm tiến độ

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời đại biểu tóm tắt như sau: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 178 dự án đã được thu hút đầu tư, trong đó có 92 dự án đi vào hoạt động, 21 dự án dừng hoạt động, 65 dự án đang triển khai, nhiều dự án chậm tiến độ như dự án Đức Xuân 4, Khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy... một số nhà đầu tư xin rút dự án. Một số dự án triển khai chậm tiến độ sẽ kiên quyết thu hồi dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung kết quả đến nay như sau:

Đến hết tháng 5/2024, toàn tỉnh thu hút được 06 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Lũy kế, có 183 dự án với tổng vốn đăng ký trên 20.800 tỷ đồng (trong đó: có 169 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và 14 dự án trong khu công nghiệp). Đối với 169 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, có 107 dự án đầu tư hoàn thành và có 62 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định hoặc đang xây dựng cơ bản.

Trong số 62 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hoặc đang xây dựng cơ bản, có 39 dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt do còn tồn tại, vướng mắc cần được giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

Bắc Kạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng (Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 04/10/2023). Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (cơ quan giúp việc của Tổ công tác) đã tiếp nhận, đánh giá, phân loại các tồn tại, vướng mắc của từng dự án, từ đó tổng hợp, tham mưu cho Tổ công tác tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng tháng, trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra (đảm bảo việc thanh tra, kiểm tra không chồng chéo giữa các sở, ngành đối với 01 doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp). Trường hợp dự án không triển khai hoặc triển khai kém hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Đối với một số dự án cụ thể như: Dự án khu dân cư Đức Xuân 4 (Trong tháng 05/2024, Nhà đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dự án có sử dụng đất, nhà đầu tư đã ban hành văn bản chấm dứt hoạt động đầu tư dự án. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các bước tiếp theo); Dự án khu dân cư sau đòi Tỉnh ủy: hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (qua Tổ công tác); tăng cường đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch.

2. Nội dung chất vấn: Giải pháp thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách vào tỉnh Bắc Kạn, đặc biệt là các dự án đầu tư vào du lịch và chế biến nông, lâm sản

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời đại biểu tóm tắt như sau: Tỉnh xác định đầu tư ngoài ngân sách là mục tiêu giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, càng có nhiều dự án thì càng có nhiều đóng góp vào sự phát triển thu ngân sách, nâng cao đời sống, tạo việc làm. Tuy nhiên, khó khăn chung của cả nước cũng làm ảnh hưởng đến tỉnh, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều dự án triển khai chậm, đang chờ quy hoạch, chờ có mặt bằng sạch, thu hút đầu tư giảm so với các năm trước.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung kết quả đến nay như sau:

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, các dự án đầu tư ngoài ngân sách thời gian vừa qua đã góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn cho đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, hoạt động của các dự án đã góp phần tạo

thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động ở địa phương, cải thiện đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn. Năm 2023, công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, số lượng dự án đầu tư ngoài ngân sách đăng ký mới đạt thấp. Nguyên nhân do mức độ rủi ro trong đầu tư còn cao, sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế gặp khó khăn; thị trường bất động sản trầm lắng; giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh; các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn đang trong quá trình triển khai chưa được phê duyệt, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư.

Để khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo, các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch số 231-KH/TU ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 74-KH/BCSD ngày 07/02/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch liên quan, nhất là các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng.

- Tập trung đầu tư hoàn thiện, sớm đưa vào sử dụng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và công nghiệp để kết nối để đón đầu, thu hút đầu tư, như các dự án: Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; các tuyến đường du lịch, nội thị; xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I,...

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, triển khai đúng trọng tâm, bám sát nhu cầu thực tế của tỉnh, với nhiều hình thức khác nhau. Tăng cường chính sách vận động, thu hút đầu tư với các đối tác trọng điểm. Phối hợp với các tỉnh lân cận, các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về xúc tiến đầu tư để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho các nhà đầu tư để thu hút đầu tư tại tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án.

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư và thực hiện thẩm định thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo nội dung, thời hạn theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định của tỉnh.

- Rà soát, hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu

tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh và thực hiện chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khi có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Với những giải pháp như trên, trong 05 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai một số nội dung như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29/01/2024 triển khai thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương về dự thảo Quyết định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là các hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Hiện nay, đối với hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2, Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Onsen Fuji đang thực hiện các thủ tục để đầu tư phát triển hạ tầng theo quy định. Đối với dự án đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, đến nay tỉnh có 06 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 186,4 ha, cơ bản hoàn thiện 01 cụm (Cụm công nghiệp Huyền Tung tại thành phố Bắc Kạn, diện tích 16ha), các cụm công nghiệp còn lại đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đang trong quá trình triển khai thực hiện dự án (gồm: Cụm công nghiệp Quảng Chu tại huyện Chợ Mới, diện tích 74,5ha; Cụm công nghiệp Cẩm Giàng tại huyện Bạch Thông, diện tích 43ha; Cụm công nghiệp Chu Hương tại huyện Ba Bể, diện tích 18ha; Cụm công nghiệp Vàng Mười, huyện Na Rì, diện tích 15ha; Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, diện tích 20ha).

3. Nội dung chất vấn: Giải pháp trong thu hút đầu tư, bố trí nguồn lực và giải ngân sau khi đi tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn được phê duyệt

Thực hiện Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 30/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 8155/UBND-GTCNXD ngày 04/12/2023 triển khai thực hiện.

Để cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Quy hoạch di tích An toàn khu (ATK) Chợ Đồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét Tờ trình số 60/TTr-SVHTTDL ngày 18/6/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn, tỉnh

Bắc Kạn. Trong đó, cơ quan chuyên môn đề xuất huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích và các khu vực phụ cận gắn với phát triển du lịch bền vững, phù hợp với quy hoạch được duyệt và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân vùng căn cứ cách mạng với các giải pháp về đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở dịch vụ du lịch; phát triển du lịch cộng đồng gắn với di tích góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh du lịch hoạt động, tăng cường đầu tư cho bảo tồn di tích, ưu tiên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, khuyến khích huy động nguồn vốn khác. Có chính sách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của di tích ATK Chợ Đồn; phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng ở khu vực di tích; các giải pháp về huy động nguồn lực như: (1) Lập danh mục các dự án đầu tư thành phần, phân loại và xác định giai đoạn thực hiện, nguồn vốn đầu tư, làm cơ sở huy động vốn từ doanh nghiệp, xã hội hóa, vốn vay. Lồng ghép các mục tiêu đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế miền núi để tăng hiệu quả đầu tư bảo tồn di tích; (2) đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, hỗ trợ và bố trí vốn hàng năm để thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích gốc và các hạng mục công trình có ý nghĩa quan trọng. Xây dựng phương án huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện tu bổ, phục hồi các di tích theo quy hoạch được duyệt.

4. Nội dung chất vấn: Giải pháp để phát triển các sản phẩm du lịch đặc biệt là sản phẩm du lịch cộng đồng

Dựa trên tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh như: Khu du lịch Hồ Ba Bể với 20 điểm tham quan, khu sinh thái Nà Khoang (huyện Ngân Sơn), điểm du lịch di tích lịch sử Nà Tu (huyện Bạch Thông), điểm du lịch động Nàng Tiên (huyện Na Rỳ), khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK (huyện Chợ Đồn)... trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các địa phương tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch như: Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử - văn hóa... Cùng với đó là việc triển khai các dự án phục dựng và bảo tồn một số lễ hội, nghề truyền thống và những di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn để thu hút du khách. Tuy nhiên, so với các tỉnh trong khu vực, sản phẩm du lịch của tỉnh Bắc Kạn còn đơn điệu, chưa thực sự đa dạng cũng như chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, thiếu sức hút đối với các nhà đầu tư và du khách trong, ngoài nước. Để từng bước khắc phục những hạn chế trên và định hướng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 12/8/2021 về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch và các Đề án phát triển du lịch, cụ thể: Kế hoạch tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024 (Kế hoạch số 729/KH-UBND ngày 01/11/2023); Đề án phát triển khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch Quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050 (Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 06/6/2024); các Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu dự trữ thiên nhiên, Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia Ba Bể... Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Kế hoạch xây dựng điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án phát triển du lịch và các nhiệm vụ, giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, từng bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nội dung tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tiếp tục chủ trì, theo dõi và tham mưu mục 1, 2);
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tiếp tục chủ trì, theo dõi và tham mưu mục 3,4);
- LĐVP;
- Các phòng: GTCNXD (đ/c Huân, Hiên); VXNV (đ/c Việt, Lam) (theo dõi, đôn đốc, t/mưu nội dung thuộc ngành, lĩnh vực được phân công);
- Lưu: VT, Tổng hợp (Hồng).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình